

Vì sự bình yên ở buôn làng

TƯỜNG MINH

TÌNH hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng có đồng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện cơ bản được giữ ổn định. Qua đó góp phần quan trọng tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Ở tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2019-2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế-xã hội khu vực này phát triển khá toàn diện, trong đó an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Theo Công

an tỉnh Lâm Đồng, những năm qua, địa phương không để xảy ra điểm nóng về an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo. Công an các cấp, địa phương đã nỗ lực làm tốt công tác nắm bắt tình hình, xây dựng cơ sở, quản lý chặt chẽ số đối tượng có liên quan các tổ chức phản động, khủng bố, lưu vong ở nước ngoài, thường xuyên có hoạt động chống Đảng và Nhà nước.

Công an tỉnh Lâm Đồng phát huy tốt vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, những người từng giữ chức vụ cao trong tổ chức FULRO nay đã trở thành công dân tốt để vận động, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước; không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp các cơ quan, ngành chức năng tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", hoạt động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền...

Nhiều địa phương tổ chức cho các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn có đồng người Kinh sinh sống kết nghĩa với các đoàn thể ở xã có đồng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bảo vệ cuộc sống "bình yên, góp phần thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Các mô hình tự quản, tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng dân cũ, dân nuôi, tổ già làng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm ngày càng được củng cố và phát huy...■

Nhân dân; S 25234; Ngày 12/12/2024; Trang Tây Nguyên